

Số: /TB-SGDĐT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả công tác tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024

Năm 2024, công tác tuyển sinh về cơ bản ngày càng đảm bảo khách quan, công bằng, bình đẳng, thuận tiện cho các thí sinh, giúp tiết kiệm nguồn lực xã hội. Đồng thời đánh giá đúng năng lực của thí sinh vào các ngành đào tạo, và càng minh bạch hơn về nguồn tuyển và chất lượng nguồn tuyển. Việc có nhiều phương thức tuyển sinh của các trường đại học giúp cho thí sinh có nhiều cơ hội được học ngành, trường đại học mà các em yêu thích.

Thực hiện chuyển đổi số trong toàn Hệ thống tuyển sinh và ở tất cả các khâu đã mang lại lợi ích lớn cho thí sinh, phụ huynh học sinh, hướng tới sự minh bạch, công bằng và khách quan cho các thí sinh, các cơ sở đào tạo, đồng thời giảm chi phí cho toàn xã hội.

Quy trình tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tục cải tiến, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ thí sinh.

Bám sát và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo công tác Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT đã triển khai công tác Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2024 thông qua một số công việc đã thực hiện như sau:

I. Giai đoạn chuẩn bị

- Ngay sau khi có Hội nghị tập huấn về công tác tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT năm 2024, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại thành phố Hải Phòng năm 2024 cho Cán bộ tuyển sinh, cán bộ công nghệ thông tin trực tiếp tham gia tuyển sinh của các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các phòng GDĐT, thông báo những kết quả đạt được của năm 2023, thông tin những điểm mới về công tác tuyển sinh năm 2024 và tập huấn phần mềm cho các thành viên tham dự Hội nghị.

- Lập danh sách, lấy thông tin của lãnh đạo, cán bộ tuyển sinh, cán bộ phụ trách tin học của các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và của các phòng GDĐT làm công tác tuyển sinh.

- Rà soát khu vực ưu tiên cho thí sinh có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng và những thí sinh học tại Hải Phòng nhưng có nơi thường trú tại khu vực ưu tiên.

- Bổ sung 02 đơn vị năm 2024 có học sinh khối 12 là trường Phổ thông Hai Bà Trưng và trường Phổ thông Dewey.

- Tạo tài khoản cho 98 điểm tiếp nhận Hồ sơ cho thí sinh.

- Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã ban hành các văn bản về công tác tuyển sinh tới các điểm tiếp nhận và tới các thí sinh. Ngoài ra bổ sung các văn bản về thông tin thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tới các thí sinh tự do; văn bản chỉ đạo về việc rà soát thông tin của thí sinh trên cơ sở dữ liệu ngành, đặc biệt là thông tin về căn cước công dân.

- Sau Hội nghị triển khai của Sở GDĐT về công tác tuyển sinh, nhiều trường THPT, trung tâm GDNH-GDTX đã tập huấn nội dung này tới từng lớp, từng học sinh.

II. Giai đoạn lập tài khoản cho thí sinh trên Hệ thống

Từ ngày 26/4/2024: Sau khi Sở GDĐT bàn giao tài khoản cho 98 điểm tiếp nhận, các điểm tiếp nhận đã lập và giao tài khoản cho 25.091 thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 và 958 em là thí sinh tự do. Các điểm tiếp nhận tổ chức cho thí sinh đăng ký thử và đăng ký chính thức theo kế hoạch của Bộ GDĐT trên Hệ thống thi tốt nghiệp THPT.

III. Giai đoạn cập nhật thông tin cá nhân và kết quả học tập của học sinh

Một thuận lợi là Sở GDĐT đã chủ động rà soát thông tin của học sinh trên CSDL ngành từ trước đó, đặc biệt là việc đồng bộ thông tin giữa cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia và cơ sở dữ liệu ngành nên khi cập nhật thông tin cá nhân và kết quả học tập của học sinh từ CSDL ngành lên Hệ thống thi tốt nghiệp THPT là rất thuận lợi và đảm bảo sự chính xác.

Việc cập nhật thông tin minh chứng cho những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cũng được thực hiện chính xác, khách quan, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Tính đến ngày 19/5/2024 có tổng số 4.103 em có chứng chỉ ngoại ngữ các loại được nhập lên Hệ thống. (Phụ lục 1)

Việc rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin, chỉnh sửa thông tin được các điểm tiếp nhận thực hiện nghiêm túc. Những thí sinh thuộc diện ưu tiên, gia đình chính sách hoặc thuộc khu vực khó khăn, xã đặc biệt khó khăn được rà soát kỹ lưỡng đảm bảo chính xác 100%.

IV. Giai đoạn cập nhật kết quả thi tốt nghiệp THPT

Việc thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong các ngày 27 và 28/6/2024. Sau khi công bố kết quả và xét công nhận tốt nghiệp THPT được hoàn tất, việc cập nhật điểm thi từng môn lên Hệ thống thi được Sở GDĐT hoàn thành trong ngày 17/7/2024.

V. Giai đoạn đăng ký nguyện vọng và nộp lệ phí xét tuyển

Xác định đây là giai đoạn rất quan trọng đối với mỗi thí sinh, việc đỗ hay trượt vào một trường đại học hay một ngành nào đó tùy thuộc vào việc đăng ký nguyện vọng của các em sao phù hợp nhất trên cơ sở kết quả học tập, kết quả thi tốt nghiệp hay kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực để đạt được nguyện vọng tốt nhất.

Ngày 04/7/2024, Sở GDĐT đã tổ chức Tập huấn công tác đăng ký nguyện vọng cho thí sinh năm 2024 cho tất cả lãnh đạo phụ trách công tác tuyển sinh của đơn vị, các cán bộ máy tính và cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh và các giáo viên chủ nhiệm khối 12 trên toàn thành phố.

Việc không hạn chế số lượng nguyện vọng và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần là một thuận lợi nhưng cũng là một khó khăn đối với mỗi thí sinh, việc sắp thứ tự các nguyện vọng sao cho khôn ngoan nhất cũng là một chiến lược đòi hỏi các em phải liên tục cập nhật thông tin trên các website hoặc cổng thông tin tuyển sinh của các trường đại học mà các em đăng ký.

Sở GDĐT đã tập hợp đề án tuyển sinh năm 2024 của tất cả các trường đại học, học viện trong cả nước để thông tin tới thí sinh. Tuy nhiên giai đoạn này học sinh đã nghỉ học, không đến trường nên việc thông tin tới các em học sinh là rất khó khăn. Các cán bộ tuyển sinh đã luôn bám sát để truyền thông tới các em những thông tin mới nhất và hỗ trợ, tư vấn cho các em bằng nhiều hình thức. Tính đến ngày 02/8/2024 đã có 24.771 em thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên tổng số 26.049 em đăng ký dự thi đạt tỷ lệ 95,09%. (Phụ lục 2)

Từ ngày 1-2/8/2024, thí sinh của thành phố Hải Phòng thực hiện việc thanh toán trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển. Đây là khâu cuối cùng của quy trình đăng ký xét tuyển trên Hệ thống thi. Đối với nhiều thí sinh, đây là lần đầu tiên thực hiện thanh toán bằng hình thức trực tuyến nên không khỏi bỡ ngỡ. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, đảm bảo không có thí sinh nào không thực hiện được giao dịch thanh toán trực tuyến, Sở GDĐT chỉ đạo các điểm tiếp nhận, các đồng chí cán bộ tuyển sinh có các biện pháp phù hợp, cung cấp các video hướng dẫn việc thanh toán để phổ biến kịp thời tới từng thí sinh, đảm bảo việc thanh toán trực tuyến của các em được thông suốt, an toàn. Kết thúc việc

nộp lệ phí, có 19.255/26.079 (73,91%) em đã thực hiện đầy đủ các bước đăng ký và thanh toán 120.778 nguyên vọng hợp lệ. (Phụ lục 3)

VI. Một số giải pháp trong thời gian tới

Kế thừa những thành công và kinh nghiệm từ trước, để làm tốt hơn công tác tuyển sinh đại học tại các nhà trường phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX và các cán bộ tuyển sinh trong những năm tiếp theo, Sở GDĐT yêu cầu:

- Hạn chế tối đa việc thay đổi cán bộ tuyển sinh đã có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh bằng những cán bộ mới hoàn toàn mà cần có sự kế thừa, giao thoa đảm bảo không bị trống, bị sót việc.

- Nên phân công cán bộ tuyển sinh đồng thời là người phụ trách CSDL ngành của đơn vị để đảm bảo tính kịp thời và thông suốt toàn Hệ thống.

- Có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời đối với cán bộ làm công tác tuyển sinh bởi khối lượng công việc khá nhiều, thời gian thực hiện trong khoảng thời gian dài và có nhiều thời điểm phải tập trung cao để hoàn thành việc cập nhật dữ liệu cho thí sinh phải chính xác và kịp tiến độ.

Nhìn tổng thể, có thể thấy công tác tuyển sinh năm 2024 là một ví dụ tiêu biểu về công tác chuyển đổi số trong ngành. Trên cơ sở những chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung từ Bộ GDĐT, Sở GDĐT sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến, rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, từ đó sẽ có những điều chỉnh, cải tiến và hoàn thiện cho năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trên đây là một số nội dung chính trong công tác tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024, Sở GDĐT trân trọng Thông báo./.

- **Nơi nhận:**

- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ;
- Phòng GDĐT quận, huyện;
- Các đơn vị giáo dục ;
- Lưu VT,GDTX&ĐH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Quốc Hiệu

**PHỤ LỤC 1: SỐ THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
TRONG KỶ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 TẠI HẢI PHÒNG**

NĂM	TỔNG SỐ	TIẾNG ANH		TIẾNG NHẬT	TIẾNG PHÁP	TIẾNG TRUNG QUỐC	TIẾNG ĐỨC
		IELTS	TOEFL ITO				
2023	2.632	2.457	15	37	22	101	
2024	4.103	3.775	04	29	05	275	01

PHỤ LỤC 2: SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

NĂM	Tổng số thí sinh		Số thí sinh đăng ký xét tuyển	
	Cả nước	Hải Phòng	Cả nước	Hải Phòng
2023	1.025.166	23.077	616.522	21.174
2024	1.067.391	26.049	702.762	24.771

PHỤ LỤC 3: SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2024 TẠI HẢI PHÒNG

Số thí sinh đăng ký xét tuyển	Số thí sinh đã nhập nguyện vọng	Tổng số nguyện vọng đã đăng ký	Số lượng nguyện vọng đăng ký hợp lệ	Số thí sinh chỉ đăng ký 01 NV
24.771	19.255	122.997	120.778	1335
100%	73,91%	6,2 NV/TS	98,2%	5%